



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เพื่อฟื้นฟูเยียวยา สงเคราะห์
และบรรเทาผลกระทบของประชาชน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ได้รับคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน กรณีขอใช้บริการรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินในการนำส่งโรงพยาบาลตามที่แพทย์นัด
จำนวน ๗ ราย และได้รับแจ้งว่ามีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ราย และผู้ประสบวาตภัย จำนวน ๑ ราย จึงได้เสนอ
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานพิจารณาให้ความช่วยเหลือไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ได้มีมติใน
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัย
ประสบวาตภัย และกรณีขอใช้บริการรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินในการนำส่งโรงพยาบาลตามที่แพทย์นัด เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่	รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ	หมายเหตุ
๑	นายบุญรัก นันทราช	๒๔ หมู่ที่ ๙ ต.โคกจาน	-ค่าซ่อมแซมคอกสัตว์ ที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุอัคคีภัย จำนวน ๔,๖๐๐ บาท	
๒	นางปิยะพร แก้วสิงกลม	๔๔ ซ.ภาษีเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	-ค่าซ่อมแซมคอกสัตว์ ที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุอัคคีภัย จำนวน ๕,๗๐๐ บาท	
๓	นายทอง แสนวงษา	๕๖ หมู่ที่ ๑๐ ต.โคกจาน	-ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ที่ได้รับ ความเสียหายจากเหตุวาตภัย จำนวน ๒,๘๐๐ บาท	
๔	นายปูน บุขดี	๕๖ หมู่ที่ ๓ ต.โคกจาน	-รถกู้ชีพฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีรถ ขาดรายได้ หามอดตามนัด	
๕	นางบังอร ผิวทอง	๒๓ หมู่ที่ ๓ ต.โคกจาน	-รถกู้ชีพฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีรถ ขาดรายได้ หามอดตามนัด	
๖	นายวันชัย วาระเนตร	๔๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.โคกจาน	-รถกู้ชีพฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นผู้พิการ ติด เตียง ไม่มีรถส่วนตัว หามอดตามนัด	
๗	นางประสุติ บุขดี	๕๙ หมู่ที่ ๓ ต.โคกจาน	-รถกู้ชีพฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ ป่วย ติดเตียง เคลื่อนย้ายลำบาก	
๘	นายสวาท ปุคะภาค	๒๙ หมู่ที่ ๓ ต.โคกจาน	-รถกู้ชีพฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ ป่วย ติดเตียง เคลื่อนย้ายลำบาก ไม่มีรถ	
๙	นายธนพล อุแนนท์	๔๘ หมู่ที่ ๑๒ ต.โคกจาน	-รถกู้ชีพฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นผู้พิการ ป่วย ติดเตียง เคลื่อนย้ายลำบาก ไม่มีรถ	

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่	รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ	หมายเหตุ
๑๐	นายสาคร พุฒซา	๒๑ หมู่ที่ ๒ ต.โคกจาน	-รถกู้ชีพฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นผู้พิการ ป่วย ติดเตียง เคลื่อนย้ายลำบาก	

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗



(นายปัญญากร สามทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน